

Giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 48 vì hòa bình quận Long Biên năm 2023 tại trường THCS Ngô Gia Tự.

Sáng 7/9/2023, tại trường THCS Ngô Gia Tự, công đoàn kết hợp với nhà trường long trọng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chung kết giải chạy báo Hà Nội Mới lần thứ 48 vì hòa bình quận Long Biên năm 2023.



Ảnh: Toàn cảnh buổi lễ khai mạc giải đấu

Về dự lễ khai mạc, nhà trường vinh dự được đón tiếp đồng chí Đặng Trần Anh - chuyên viên phòng GD và ĐT quận Long Biên.



Ảnh: Đồng chí Đặng Trần Anh - chuyên viên phòng GD và ĐT quận Long Biên cùng BGH và các thầy cô giáo trong nhà trường tham dự lễ khai mạc.

Mở đầu chương trình, thầy giáo Nguyễn Mậu Minh – Hiệu trưởng nhà trường lên khai mạc giải đấu. Đồng chí đã bày tỏ tin tưởng vào sự nỗ lực hết mình của các VĐV trên tinh thần thượng võ, và sự công chính, liêm minh của tổ trọng tài.



Ảnh: Thầy giáo Nguyễn Mậu Minh - hiệu trưởng nhà trường khai mạc giải đấu.

Để đảm bảo cuộc thi tài diễn ra công bằng, chính xác, khách quan nhất, thầy giáo Trần Văn Lâm, đại diện tổ trọng tài tuyên thệ trước toàn thể đại biểu, BTC và các VĐV.



Giải chạy báo Hà Nội mới được tổ chức hàng năm là dịp để mỗi CB GV, NV, học sinh nhà trường học tập, rèn luyện đức tính trung thực, thi đấu hết mình. Để thể hiện tinh thần thể thao cao đẹp, cô Nguyễn Thị Hương Lý đại diện cho các vận động viên lên phát biểu hưởng ứng giải đấu.



Sau lễ khai mạc, những trận thi đấu của các VĐV diễn ra hết sức kịch tính, quyết liệt, ai cũng mang trong mình quyết tâm và nỗ lực để đạt được thứ hạng cao trên đường chạy.



Ảnh: Các GV nhà trường tham gia chạy hưởng ứng cuộc thi







Ảnh: Các em HS tích cực tham gia giải đấu

Kết thúc giải đấu, tổ trọng tài đã tìm ra được những VĐV có thành tích xuất sắc trong số những CBGV, NV và HS nhà trường. Đ/c Đặng Trần Anh - chuyên viên phòng GD và ĐT quận Long Biên, đ/c Nguyễn Mậu Minh - hiệu trưởng nhà trường, đ/c Vũ Thị Thanh Thúy - phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn nhà trường và đồng chí Nguyễn Thị Song Đăng - phó hiệu trưởng nhà trường đại diện BTC trao giải cho những VĐV xuất sắc của giải đấu.



Ảnh: Trao giải cho các VĐV có thành tích xuất sắc.